



เอกสารประกอบการพิจารณา

ร่าง

พระราชบัญญัติบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.

158

จัดเข้าระเบียบวาระประชุมสภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี

ทำหน้าที่สภาพัฒนาการปกครองแผ่นดิน

ครั้งที่ ๔

วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๘

สารบัญ

หน้า

๑. คำนำ
 ๒. สารสำคัญของร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ...)
พ.ศ. ๑
 ๓. ขอพิจารณา ๓
-

คำนำ

คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาถึงการวางรากฐานของการพัฒนาการทางการเมืองไทย ให้อยู่ในแนวทางที่มั่นคงกว่าในอดีต ซึ่งการเช่นนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับ การวางรากฐานทางการเมืองกันขึ้นมาใหม่และกำหนดวิธีการ อีกทั้งคัดเลือกตัวบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถที่ดี เพื่อจะไตร่ตรองกันพิจารณาหาแนวทาง เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อีกทั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนั้น เป็นผู้ผ่านการยอมรับของประชาชนโดยชนะการเลือกตั้งมาแล้ว

สิ่งที่นำมาพิจารณา ประกอบถึงความสามารถในการบริหารของบุคคลข้างต้นนั้นจะเห็นได้จาก การที่กรุงเทพมหานคร มีจำนวนประชากรถึง ๔.๓ ล้านคน ความสลับซับซ้อนและความยุ่งเหยิงของการบริหารย่อมมีมากมาย ซึ่งต้องอาศัยผู้บริหารที่มีความรู้ความชำนาญสูงมากจึงจะดำเนินการให้สำเร็จด้วยดีเพราะเพียงเขต ฯ เดียวของกรุงเทพมหานคร บางเขตก็มีประชากร

มากกว่าบงจังหวัดเสียมอ๊ก ซึ่งแสดงถึงงานอันเป็นภาระที่ผู้บริหาร
ต้องรับผิดชอบทั้งหมด

สืบเนื่องจากข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร ต่างก็มีความสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้มีสิทธิได้
รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เพื่อพิจารณา
แนววางรากฐานวัฒนธรรมทางการเมือง และการปกครองที่ดีและ
เหมาะสมของประเทศไทยในอนาคต

สารสำคัญขอพระราชทานพระราชนัดดี
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
(ฉบับที่...) พ.ศ.

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๐๘

เหตุผล

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กำหนด
ให้สภาพัฒนาการปกครองแผ่นดิน มีหน้าที่แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เพื่อวางรากฐานการปกครองที่เหมาะสมแก่ภาวะทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย และสภาพัฒนาการปกครองแผ่นดิน
จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ได้ สภาพัฒนาการปกครองแผ่นดิน จะต้องประกอบด้วยสมาชิกซึ่ง
ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการ หรือเป็น

ผู้มีประสิทธิภาพในการประกอบการต่าง ๆ จึงสมควรให้พระราช
 ภารกรรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมา
 ชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้มีประสิทธิภาพในการบริหารและ
 การปกครองท้องถิ่น มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปการ
 ปกครองแผ่นดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติขึ้น

สาระสำคัญ

สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน สามารถเป็น
หรือรับสมัครเลือกตั้ง เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรอง
 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้

สามารถรับเงินตอบแทนได้ ในเมื่อได้รับการดำรง
 ตำแหน่งกรรมการสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

ระหว่างที่เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
 นั้นก็ยังคงดำรงตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และมีสิทธิ
 สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใน ๓ ปี ข้างหน้าได้
 เช่นเดิม

ข้อพิจารณา

๑. ผู้ที่เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่ากับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นั้น ถ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินด้วย น่าจะเป็นผลให้ต้องรับภาระหลายด้าน และงานหนักมากขึ้น เนื่องจาก ต้องรับผิดชอบถึงสองสภา ยิ่งกรณีของผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีปัญหาเพิ่มขึ้น เพราะภาระการแก้ปัญหาของประชาชน ในกรุงเทพมหานครอันเกี่ยวกับบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ก็ต้องแก้ไข ช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา จึงน่าจะเกรงว่า ประสิทธิภาพในการบริหารงานจะค่อยลงไป

๒. พิจารณาอีกมุมหนึ่ง ทำให้การประสานงานนโยบาย เป็นไปอย่างดีระหว่างสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินกับสภากรุงเทพมหานคร เพราะต่างฝ่ายต่างก็เข้าใจในนโยบายของชาติได้ ในโอกาสเดียวกัน

๓. เนื่องจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตลอดจนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นั้น

เป็นผู้ที่ผ่านความเห็นชอบมาจากประชาชนแล้ว โดยได้รับการเลือกตั้ง
 ครั้งนั้น จึงอยู่ในฐานะที่เหมาะสมของการนิติบัญญัติแห่งชาติ โดยเป็น
 ผู้แทนของประชาชน ส่วนหนึ่งมีส่วนร่วมในทางการเมือง ของ
 ประเทศ

๕. ทั้งผู้ว่า และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและ
 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ต่างก็เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพทางด้าน
 บริหารและนิติบัญญัติมาแล้วพอสมควร จึงสมควรที่จะ เป็นผู้มีส่วนร่วม
 ในการเสนอความคิดริเริ่มต่อสภา ในการวางรากฐานทางการเมือง
 โดยอาศัยประสิทธิภาพเป็นแนวทางของการวางพื้นฐานที่ดีได้

บันทึกผลการพิจารณา